

QUỐC HỘI**THÔNG CÁO**
của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngày 19 tháng 9 năm 1968, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thường lệ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường-Chinh.

Tham dự phiên họp này có các vị đại diện của Tòa án nhân dân tối cao và của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định một số vấn đề về công tác xét xử của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Theo đề nghị của Ủy ban dân tộc của Quốc hội và của Ủy ban hành chính khu tự trị Tây-bắc, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cử một đoàn đại biểu của Ủy ban dân tộc của Quốc hội đi thăm hỏi đồng bào các dân tộc trong khu tự trị Tây-Bắc và tìm hiểu tình hình trong khu.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 80-TTg/CN ngày 15-8-1968
về bảo quản, vận chuyển và sử dụng
vật liệu nổ.

Kính gửi :

*Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ,
Các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ,
Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương.*

Trước đây, để ngăn ngừa những thiệt hại có thể xảy ra trong việc sử dụng vật liệu nổ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 78-TTg ngày 24-7-1962 quy định cho các ngành, các cấp áp dụng bản « Điều lệ tạm thời về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ » của Bộ Công nghiệp nặng.

Đến nay, các cơ quan được Nhà nước giao trách nhiệm, đã ban hành bản quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các ngành, các cấp kể từ nay thôi không áp dụng bản « Điều lệ tạm thời về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ » của Bộ Công nghiệp nặng nữa, mà thi hành thống nhất theo bản quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ của Liên bộ Lao động — Công an —

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành ngày 2-5-1968.

Hà-nội, ngày 15 tháng 8 năm 1968

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CÁC BỘ

LIÊN BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC
CHUYÊN NGHIỆP — TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ liên bộ số 157 - TT/LB ngày
9-8-1968 hướng dẫn thi hành quyết
định số 104-CP ngày 5-7-1968 của
Hội đồng Chính phủ về việc sửa đổi
chế độ học bổng cho học sinh, sinh
viên các trường đại học và trung học
chuyên nghiệp.

Kính gửi :

Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực
thuộc Hội đồng Chính phủ.

Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh,

Đồng kính gửi :

Các trường đại học, trung học chuyên nghiệp,
trực thuộc trung ương và địa phương.

Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định số 104-CP ngày 5-7-1968 sửa đổi lại chế độ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Liên bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp — Tài chính giải thích và hướng dẫn việc thi hành chế độ học bổng mới như sau.

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬA ĐỔI
CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG

Từ trước đến nay, Nhà nước đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến chế độ học bổng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, trung học chuyên nghiệp nhằm giúp đỡ con em nhân dân lao động và cán bộ, công nhân, viên chức có điều kiện theo học, do đó đã tạo điều kiện cho việc không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế của Nhà nước. Một bộ phận lớn học sinh, sinh viên là con em nhân dân lao động, đặc biệt là con em công nhân và nông dân tập thể vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp đã được Nhà nước cấp học bổng.